



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวัน ที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ได้"มาร์ค"โละ"แอดมิสชั่นยาก ทปอ.แจงผลเสีย"รับตรง"ปิดโอกาสเด็ก สอนให้เกียรติอธิการบดี มศว สอนมารยาทนายกฯให้เกียรติอธิการบดี เลขาทปอ.แจง"มาร์ค"ยกเลิก"แอดมิสชั่นส์"ยาก ชี้ ผลเสีย"รับตรง"เด็กวิ่งรอก ปิดโอกาสพร.ไม่เก่ง-ถูกรีดไถ้-ซิล

จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดยกเลิกระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือระบบแอดมิสชั่นส์กลาง เพราะมองว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่หันไปรับตรงเกือบหมด ทำให้เหลือสัดส่วนการรับผ่านระบบแอดมิสชั่นส์กลางประมาณ 20% ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาของระบบแอดมิสชั่นส์นั้น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานฟอรัมแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรักษาการเลขาธิการ ทปอ. เปิดเผยว่า เป็นไปได้ยากที่จะยกเลิกระบบแอดมิสชั่นส์กลาง ที่นายอภิสิทธิ์ระบุว่าสัดส่วนการรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลางอยู่ที่ 20% นั้น จากข้อมูลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2553 ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ทั้ง 23 แห่ง แจกจ่ายยัง ทปอ.ล่าสุดนั้น สัดส่วนการรับตรงเฉลี่ย 60% และรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลาง 40% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

"สัดส่วนรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลางไม่ได้อยู่ที่ 20% อย่างที่นายกฯเข้าใจ จากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส่งมาให้จะเห็นว่าสัดส่วนการรับตรงอยู่ที่ 30-70% เฉลี่ยแล้วรับตรงอยู่ที่ 60% ซึ่งสัดส่วนนี้จะรวมการรับผ่านระบบโควตาประเภทต่างๆ ด้วย ทำให้ตัวเลขสูง โดยมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯจะรับตรงค่อนข้างน้อย แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด จะรับตรงมากกว่ารับผ่านแอดมิสชั่นส์กลาง โดยตัวเลขรับนักศึกษาผ่านการรับตรงในปี 2553 อยู่ที่ 6 หมื่นกว่าคน ส่วนที่รับผ่านระบบแอดมิสชั่นส์กลางอยู่ที่ 5 หมื่นกว่าคน แต่คาดว่าตัวเลขรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลางจะเพิ่มเป็น 6 หมื่นกว่าคนเช่นเดียวกับปีที่แล้ว เพราะเด็กที่สอบได้แต่สละสิทธิ์ หรือสอบไม่ได้ จะสมัครผ่านแอดมิสชั่นส์กลางแทน" นายมณฑลกล่าว

นายมณฑลกล่าวว่า การรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลางยังมีความจำเป็น เพราะการรับตรงของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่ผ่านมา จะไม่ได้ตามจำนวนที่ประกาศไว้ จึงต้องรับผ่านแอดมิสชั่นส์กลาง เช่น รับ 500 คน แต่มีผู้มารายงานตัวจริงๆ 300 คน มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องรับผ่านระบบกลางอีก 200 คน เพื่อให้ได้นักศึกษาเต็มตามจำนวน อีกทั้ง หากมหาวิทยาลัยหันมารับตรงเพียงอย่างเดียว เด็กจะต้องวิ่งรอกสอบมากขึ้น และเด็กที่

สอบรับตรงไม่ได้ จะทำอย่างไร รวมถึงเด็กที่สอบได้ แต่ไม่ได้คณะที่เลือกอันดับ 1 เด็กที่ตกค้างมาจากปีก่อนๆ ภูรีไทร์ หรือเด็กซิว จึงจำเป็นต้องมีระบบการสอบคัดเลือกกลางมารองรับ เป็นการเพิ่มทางเลือก และให้โอกาสแก่เด็กในการเข้ามหาวิทยาลัย

"สถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อก่อนที่รับตรง 100% ได้ เพราะมีมหาวิทยาลัยเพียง 5 แห่ง แต่เวลานี้มหาวิทยาลัยมีนับร้อยแห่ง ถ้ารับตรงอย่างเดียว เด็กต้องวิ่งรอกสอบทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการประเมินระบบแอดมิสชันส์กลางอย่างเป็นรูปธรรม ทาง ทปอ.ได้มอบหมายให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 โดยจะวิจัยต่อเนื่อง 4 ปี จน นักศึกษารุ่นนี้จบ เพื่อดูว่ารูปแบบ และองค์ประกอบของการคัดเลือกเป็นอย่างไร ต้องปรับปรุง และพัฒนาต่อไปอย่างไร" นายมณฑลกล่าว

นายมณฑลกล่าวว่า ระบบแอดมิสชันส์ไม่ได้มีปัญหาอย่างที่นายอภิสิทธิ์เข้าใจ เพียงแต่ ทปอ.อยากให้เห็นคะแนนจากการสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ หรือ PAT ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยยังไม่เชื่อมั่นเท่าใดนัก แต่ขณะนี้เชื่อมั่นมากขึ้น ทั้งยังนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกในระบบรับตรงด้วย อีกทั้ง ก่อนหน้านี้ ทปอ.มีมติให้นักเรียนสอบ GAT และ PAT ได้ถึง 6 ครั้ง และนักเรียน ม.5 สอบได้ แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าสอบมากเกินไป และหลังจากทำประชาพิจารณ์ ทปอ.จึงลดการสอบลงเหลือ 3 ครั้ง และให้สอบได้เฉพาะนักเรียน ม.6

"ที่ ทปอ.เปิดโอกาสให้สอบได้ถึง 6 ครั้ง เพราะต้องการให้เด็กที่สอบเทียบ หรือเด็กที่เก่งจริงๆ และมีความพร้อม สอบได้ตั้งแต่ ม.5 แต่กลายเป็นว่าเด็กจะสมัครสอบทุกครั้งที่มีโอกาส ทำให้ผู้ปกครองมองว่าสอบมาก และมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อสอบ GAT และ PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ออก ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไปดูว่า ข้อสอบที่ สทศ.ออกเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับผู้ออกหรือไม่" นายมณฑลกล่าว

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ไม่เชื่อว่าตัวเลขรับตรงจะสูงถึง 80% ตามที่นายกษพุด จึงไม่อยากให้วิตก และอยากให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจกแจงให้ชัดเจน อีกทั้งเรื่องการคัดเลือกนิสิตนักศึกษา นั้น อยากให้นายกฯให้เกียรติ ทปอ.และให้เกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพราะ ทปอ.ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ จึงไม่ต้องวิตกเลย เพราะการรับตรง และรับผ่านแอดมิสชันส์กลาง จะต้องปรับไปตามกลไกของมันเอง เพราะจะต้องมีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ

"การรับตรงมีข้อดีตรงที่ให้สิทธิเด็กเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีปรัชญาตรงกับที่ต้องการ เมื่อสอบได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปสอบที่อื่นอีก ส่วนจุดอ่อนคือต้องวิ่งรอกสอบหลายที่ ส่วนระบบแอดมิสชันส์กลาง มีจุดดีคือเปิดโอกาส และเป็นตัวเลือกให้เด็กมากขึ้น โดยมองในมุมมองของห้องเรียนเป็นหลัก เป็นการคัดเลือกแบบผสมผสาน แต่ข้อเสียคือมีระบบเอ็นทรานซ์เต็มแฝงอยู่ เพราะดูจากคะแนนสอบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ดูว่าเด็กชำนาญในวิชานั้นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ใน 4-5 ปีนี้ ไม่ต้องกลัวว่าแอดมิสชันส์กลางจะถูกยกเลิก

เพราะโดยระบบเอง มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และเด็ก ชอบรูปแบบที่หลากหลายในการรับเข้า ทั้งรับตรง โควต้า และแอดมิชชั่นส์กลาง เพราะเปิดโอกาส และเหลือเวลาให้เด็กได้สอบหลายครั้งหากยังสอบไม่ได้ อีกทั้ง เมืองไทยยังไม่มีระบบเข้ามหาวิทยาลัยแบบเปิดเหมือนมหาวิทยาลัยในประเทศตะวันตก ฉะนั้น การมีระบบคัดเลือกที่หลากหลายจึงเป็นเรื่องที่ดี" นายวิรุณกล่าว

นายกิตติ ตีระเศรษฐ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ยังควรมีทั้งรับตรง และรับผ่านระบบกลาง เพราะทั้ง 2 ระบบ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย อย่างรับตรงนั้น มหาวิทยาลัยตั้งคุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้ามาได้มากกว่าแอดมิชชั่นส์ ส่วนระบบแอดมิชชั่นส์ก็มีปัญหาเช่นกัน เพราะสอบมากขึ้น แต่หากจะยกเลิกระบบแอดมิชชั่นส์ก็ไม่เห็นด้วย เพราะเด็กจะต้องวิ่งรอกสอบรับตรงมากขึ้น และเด็กอีกจำนวนมากจะต้องเสียสิทธิ เพราะเด็กเก่งจะได้เลือกที่เรียนก่อน และแย่งที่เด็กไม่เก่ง เพราะสอบติดหลายที่ จึงต้องหาวิธีที่จะทำให้ลงตัวทุกฝ่าย

"อยู่ได้ทั้ง 2 ระบบ แต่ต้องกำหนดสัดส่วน และเงื่อนไขให้ชัดเจน ควบคุมมาตรฐานของข้อสอบ ส่วนการคัดเลือกผ่านระบบกลางก็ต้องทำให้ชัดเจน ซึ่งอาจจะไม่เรียกแอดมิชชั่นส์ก็ได้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เด็กที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยจะหันไปรับตรงเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 สจล.รับตรงกว่า 50% และรับผ่านแอดมิชชั่นส์เกือบ 50%" นายกิตติกล่าว